

Số: 23 /GM-LĐLĐ

Ninh Bình, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: - Các đồng chí Thường trực;
- Các đồng chí Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh.

Thường trực LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020.

Thời gian: 13h30, ngày 27/5/2020 (Thứ 4)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, cơ quan LĐLĐ tỉnh

Kính mời các đồng chí sắp xếp công việc về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- iOffice;
- Lưu: VT

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đinh Thế Hùng

BÁO CÁO**Kết quả hoạt động công đoàn tháng 5,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020****I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 5****1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Trong tháng, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị và ban hành 62 văn bản (05 Kế hoạch, hướng dẫn; 36 Công văn, 12 Quyết định; 09 Báo cáo, Tờ trình) chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn**2.1. Kết quả chung toàn tỉnh**

** Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ*

LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch về nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019 - 2023; hướng dẫn các cấp công đoàn khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội và hướng dẫn xét chọn, trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ II. Tham gia điều tra 01 vụ tai nạn lao động tại Cty TNHH khoáng sản Vôi Việt và giải quyết kiến nghị của người lao động về việc Cty TNHH Ever Great International tự ý điều chỉnh thang bảng lương. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp và phối hợp giám sát các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động; kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và chất lượng bữa ăn ca tại 12 doanh nghiệp.

Trong Tháng Công nhân năm 2020; các cấp công đoàn toàn tỉnh đã trao tặng 1.250 suất quà với số tiền 552,4 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (trong đó LĐLĐ tỉnh tặng 200 suất quà với số tiền 100 triệu đồng); phối hợp trao tặng gần 20 tấn gạo; 1577 lít dầu ăn và nhiều sản phẩm thiết yếu cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19. Trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ. Ký thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên với 05 đơn vị¹.

¹. Công ty TNHH Medlatec (TPNB), Gian hàng Nông sản an toàn Ninh Bình (CĐVC), Ngân hàng CSXH (GV, HL, NQ).

Đặc biệt, trong Tháng Công nhân năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm doanh nghiệp và tặng 70 suất quà (với tổng số tiền 70 triệu đồng) cho CNLĐ công ty TNHH MC NEX Vina và làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

** Công tác tuyên truyền giáo dục:*

Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và dịch bệnh Covid-19” năm 2020, kết quả đến ngày 20/5 có 4.983 lượt người tham gia. Vận động 450 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến được 380 đơn vị máu.

** Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:* Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, CNVCLĐ vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Trong tháng, thành lập mới 04 CĐCS², kết nạp mới 165 đoàn viên. Chỉ đạo 06 CĐCS kiện toàn bộ sung ủy viên BCH.

** Công tác tài chính công đoàn và hoạt động của UBKT:* LĐLĐ tỉnh giao dự toán thu kinh phí công đoàn năm 2020 cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tư vấn cho công nhân lao động tại một số doanh nghiệp về chế độ chính sách, tiền lương; kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 15 CĐCS.

2.2. Kết quả hoạt động của LĐLĐ các huyện, TP, CDN

** LĐLĐ thành phố Ninh Bình:* Chỉ đạo các CĐCS tập trung tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân; tổ chức 09 cuộc tuyên truyền phát trên sóng Đài PTTH Ninh Bình và Đài truyền thanh TP. Thăm hỏi, tặng quà cho 25 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 15.000.000 đ; phối hợp trao hỗ trợ cho 180 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid với tổng số tiền trên 40.000.000 đồng. Ký kết chương trình thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Medlatec về tư vấn khám bệnh miễn phí và giảm giá cho đoàn viên. Quyết định thành lập và ra mắt CĐCS Công ty TNHH đầu tư ô tô Ninh Bình, kết nạp 64 đoàn viên. Vận động 450 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến được 380 đơn vị máu.

** LĐLĐ thành phố Tam Điệp:* Phối hợp giải quyết vụ việc trên 200 CNLĐ của công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ LB Việt Nam (Cty TNHH Giày Antonia) phản đối do Cty không được trả lương tháng 3. Phối hợp với CĐCS Công ty TNHH

². CĐCS Công ty TNHH đầu tư ô tô Ninh Bình (TPNB); CĐCS Công ty Cổ phần May 5 (TPTĐ); CĐCS Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp (KS); CĐCS Công ty TNHH may xuất khẩu Gia Lâm (NQ)

May Phoenix tổ chức huấn luyện, đào tạo về công tác an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS cho trên 1.900 CNLĐ; trao 46 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 23 triệu đồng. Phối hợp trao tặng 2.430 kg gạo và một số nhu yếu phẩm cho 243 CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ các gia đình có nhà cho công nhân thuê trọ trên địa bàn xã Quang Sơn để bàn các giải pháp hỗ trợ CNLĐ Công ty TNHH Giày Adora đang thuê nhà trọ³. Quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần May 5, kết nạp 20 đoàn viên.

* **LĐLĐ huyện Hoa Lư:** Tổ chức phát động Tháng công nhân tại Công ty TNHH may XNK Tràng An Việt Nam; tư vấn pháp luật cho 100 CNLĐ tại Cty. Thăm và làm việc với lãnh đạo 02 công ty TNHH Mặt Trời xanh và DN tư nhân đá Hệ Dưỡng; kiểm tra chất lượng bữa ăn ca và tháng hành động về ATVSLĐ phòng chống cháy nổ tại Công ty CP Xi măng Hệ Dưỡng. Trao tặng 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và giáo viên hợp đồng tạm thời không có lương do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại 04 doanh nghiệp⁴ và một số trường học. Ký chương trình phối hợp với ngân hàng chính sách về triển khai vay vốn nhà ở xã hội. Hướng dẫn CĐCS xã Trường Yên bầu bổ sung BCH.

* **LĐLĐ huyện Gia Viễn:** Phối hợp BHXH huyện, Ngân hàng CSXH huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn việc thực hiện các chính sách có liên quan đến người lao động và chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp và ký kết Chương trình thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng CSXH huyện. Giám sát bữa ăn ca tại công ty TNHH Vạn Lợi. Trao 74 suất quà với số tiền 73.5 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân⁵; Phối hợp trao hỗ trợ 120 suất quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19⁶. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức 04 cuộc giao lưu đối thoại, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 646 người

* **LĐLĐ huyện Nho Quan:** Trao tặng 60 suất quà với số tiền 20 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân; phối hợp trao tặng 1.750 kg gạo, 175 phần quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Tổ chức Hội nghị Giao ban công tác với CĐCS khối xã, thị trấn và khối Doanh nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký chương trình phối hợp công tác và tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động về chính sách vay vốn nhà ở xã hội. Quyết định thành lập và ra mắt CĐCS Công ty TNHH may xuất khẩu Gia Lâm, kết nạp mới 61 đoàn viên CĐ.

* **LĐLĐ huyện Yên Mô:** Trích kinh phí trao tặng 80 suất quà với số tiền 40 triệu đồng cho CNLĐ trong Tháng công nhân; phối hợp trao tặng 210 suất quà⁷ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; phối

³. 100% các hộ gia đình nhất trí cao với phương án giảm giá thuê nhà trọ cho CNLĐ từ 30 - 50% cho đến khi công nhân có thu nhập bình thường trở lại.

⁴. Cty TNHH May XNK Tràng An Việt Nam, Cty cổ phần gạch gói sông chanh, TNHH Mặt Trời xanh và DN tư nhân Đá Hệ dưỡng.

⁵. Trong đó Cty TNHH may Vạn Lợi hỗ trợ cho 02 đoàn viên bị mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

⁶. Mỗi suất 10 kg gạo, 1 chai dầu ăn và 1 chai nước mắm.

⁷. Mỗi suất gồm 10kg gạo và 1 lít dầu ăn

hợp trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 01 đoàn viên Công ty TNHH Hui Yao Việt Nam với số tiền 30 triệu đồng; phối hợp với CĐ Cty TNHH Giấy Athena VN hỗ trợ cho 01 đoàn viên bị mất sau khi sinh con số tiền 49.420.000 đồng. Phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội. Tiếp và tư vấn về các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động khi bị mất việc, tạm dừng việc cho đoàn viên, CNLĐ.

* **LĐLĐ huyện Yên Khánh:** Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ huyện giai đoạn 2015-2020⁸. Tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật, định hướng việc làm cho đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh; trích kinh phí tặng 10 suất quà với số tiền 5 triệu đồng cho CNLĐ; phối hợp trao tặng 120 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh⁹; phối hợp trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho 01 đoàn viên CĐCS Công ty TNHH may mặc Excel Việt Nam; phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh giấy Tân Phát – Công ty TNHH giấy Thành Bách Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn pháp luật cho người lao động. Làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH DAESEUNG Ninh Bình nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Hướng dẫn CĐCS xã Khánh Trung thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên BCH. UBKT LĐLĐ huyện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 06 CĐCS.

* **LĐLĐ huyện Kim Sơn:** Kiểm tra công tác vệ sinh, ATLĐ, phòng chống cháy nổ và tổ chức đối thoại về một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động cho trên 100 CNLĐ Cty may Thương Mại Kim Sơn. Trao tặng 25 suất quà với tổng số tiền 7,5 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân; phối hợp trao 1,5 tấn gạo và 200 suất quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Phối hợp với phòng khám đa khoa Thành Tâm tổ chức tư vấn miễn phí và khám sức khỏe cho trên 100 CNLĐ tại CTCP sản xuất & TM XK Tiến Điệp và Xí nghiệp tư nhân Cói Năng Động; Phối hợp với BGD, BCH CĐCS Công ty Cổ phần Gạch Kim Chính tổ chức giải cầu lông, bóng bàn tại công ty. Quyết định thành lập và ra mắt CĐCS Trung Tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện, kết nạp mới 09 đoàn viên. UBKT LĐLĐ huyện tổ chức kiểm tra 02 CĐCS về Điều lệ và tài chính công đoàn.

* **CĐ các KCN tỉnh:** Tổ chức 15 cuộc làm việc với các doanh nghiệp để nắm tình hình CNLĐ, đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong thời kỳ hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đồng thời đề xuất với các CĐCS tích cực chăm lo cho đoàn viên trong tháng công nhân. Phối hợp làm việc với Công ty TNHH Dũng Thịnh về giải quyết chế độ cho NLĐ theo đơn kiến nghị của tập thể NLĐ Công ty; tư vấn pháp luật lao động cho 126 CNLĐ. Tổ chức thăm, tặng quà cho 49 đoàn viên bị tai nạn lao động nặng với tổng số tiền 24,5 triệu đồng; phối hợp trao tặng 4.610kg gạo, 911 lít dầu ăn cho 461 CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Chung tay đẩy lùi Covid-19” trên facebook CĐ các KCN¹⁰.

⁸. Khen thưởng cho 40 đoàn viên, CNVCLĐ

⁹. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 2 lít dầu ăn, 01 gói hạt nêm

¹⁰. Trao 03 giải A, 04 giải B, 06 giải C và 12 giải khuyến khích, tổng trị giá giải thưởng 8,3 triệu đồng

* **CĐVC tỉnh:** Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; tuyên truyền những điểm mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ Luật Lao động sửa đổi cho cán bộ CĐCS. Thăm và tặng quà 07 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3,5 triệu đồng; các CĐCS tổ chức thăm hỏi 35 đoàn viên và kết nạp 11 đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân. Ký chương trình phúc lợi đoàn viên với Gian hàng Nông sản an toàn Ninh Bình. Tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Đoàn viên công đoàn chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19”¹¹. Hướng dẫn 04 CĐCS bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành¹². Kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn và tài chính công đoàn tại 02 CĐCS.

* **CĐN Giáo dục:** Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động ATVSLĐ năm 2020. Thăm hỏi, tặng 83 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và học sinh bị tai nạn với tổng số tiền 27,6 triệu đồng. Tiếp tục vận động 2116 lượt CBNGNLĐ tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid19 qua hệ thống Tổng đài 1407 với số tiền 74.240.000; ủng hộ tiền mặt trực tiếp 160.487.000đồng; vận động các CĐCS hỗ trợ 9.600kg gạo cho 160 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19.

* **CĐN Y tế:** Tổng hợp hồ sơ khen thưởng đột xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trao tặng 15 suất quà với số tiền 7,5 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Công nhân. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn tại 05 CĐCS; đồng thời nắm tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết những vướng mắc tại các đơn vị; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh lao động chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại 10 đơn vị.

* **CĐN Nông nghiệp & PTNT:** Phối hợp với CĐCS nắm tình hình quan hệ lao động và việc thực hiện nội quy lao động tại một số CĐCS khối doanh nghiệp. Phối hợp với CĐ Chi cục Kiểm Lâm tổ chức trồng rừng Phi lao tại cồn nôi Kim Sơn và tổ chức giao hữu bóng đá giữa các đơn vị. Trao tặng 05 suất quà cho CNLĐ khó khăn và 01 trường hợp CNLĐ bị tai nạn lao động năm 2018 với tổng số tiền là 3.000.000đ; các CĐCS tổ chức thăm hỏi và trao tặng 31 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 19 triệu đồng; phối hợp trao tặng 300kg gạo, 52 phần quà cho CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

* **Trường TC kỹ thuật - du lịch CĐNB:** Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021. Duy trì quản lý các lớp học tại trường và các trung tâm theo kế hoạch. Thực hiện cải tạo, quy hoạch vườn cây, khuôn viên nhà trường và kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo thực hành tại trường.

2.3. Hoạt động tiêu biểu của các CĐCS

- CĐCS Cty TNHH Giày ADORA Việt Nam, CĐ trường MN và Công ty TNHH MTV Việt Thắng, Cty may Vạn Lợi, CĐCS trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam quyên góp ủng hộ 460,4 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

¹¹. 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C cho các CĐCS tham gia.

¹². CĐCS Cục thuế tỉnh, Bảo tàng, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh.

- CĐ Công ty TNHH MCNEX Vina và CĐ Công ty TNHH Vienergy tổ chức thi bằng lái xe cho 299 đoàn viên, bán 428 bảo hiểm xe máy Bảo Long.

- CĐ Công ty TNHH Beauty Surplus' Int và CĐCS Công ty TNHH May Phoenix phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho NLĐ.

3. Đánh giá chung: Trong tháng, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động vì ATVSLĐ với hình thức phong phú, thiết thực; phối hợp với doanh nghiệp thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; sâu sát nắm tình hình việc làm, đời sống của CNVCLĐ. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và kiểm tra chấp hành Điều lệ CĐVN.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6

1. Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp vận động CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp giai đoạn 2015 - 2020.

2. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhân Tháng hành động vì Trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường; tháng hành động phòng, chống Ma túy trong CNVCLĐ.

3. Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020.

4. Các cấp công đoàn tập trung hoàn thành triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

5. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn theo Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại một số doanh nghiệp.

6. Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác đề ra./.

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban DV Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban và đ/vị trực thuộc (qua website);
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Kim Long